

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๕๒๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

ด้วย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติเหตุ ให้ถือปฏิบัติตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาจากคำขอตั้งงบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษาโดยผ่านการกลั่นกรองจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น ขณะนี้ในบางพื้นที่ได้มีบุคคลไปแอบอ้างว่าเป็นผู้สามารถวิ่งเต้นขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาได้ โดยมีพฤติกรรมในการจะเสนอผลประโยชน์ที่มีขอบและแสดงออก ในเชิงข่มขู่ และมีเงื่อนไขว่า เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วทางสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคคลดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแจ้งมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้

๑. ระดับสถานศึกษา ให้ดำเนินการรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ แจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่
๒. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่
๓. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการด้วย ความโปร่งใส มีส่วนร่วมโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

/๔. ให้สำนักงานเขต ...

๔. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสินท แยมเกษร)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๔